



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: อังคาร 29 มกราคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25310

หน้า: 22(ล่างขวา)

Col.Inch: 8.97 Ad Value: 19,734

PRValue (x3): 59,202

ศิลปิน: ส้ม

คอลัมน์: สี่แยกข้าวซอย: มธ.อบรมลดภาวะโลกร้อน



☐ มธ.อบรมลดภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์
ลำปาง จัดอบรมเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อนด้วย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ในวันที่ 30 ม.ค. 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Software
Training Center ชั้น 3 ห้องสมุดบุญชู
ตรีทอง มธ. ศูนย์ลำปาง นักศึกษา บุคลากร
และผู้สนใจ ติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ วรรณัญช์
หน่อคำ โทร. 0-5423-7999 ต่อ 5131 หรือ
ทางไลน์ ID : @mqr89221 ในวันและเวลา
ราชการ



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

วันที่: อังคาร 29 มกราคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11086

หน้า: 23(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 53,952

PRValue (x3): 161,856

คลิป: สี่สี

คอลัมน์: ชุมชนสตาร์ทอัพ: นวัตกรรมสร้างสังคมยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ ■ ชุมชนสตาร์ทอัพ

นวัตกรรมสร้างสังคมยั่งยืน

โครงการ InnovBiz จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2554 มีแนวทางการดำเนินงานที่เห็นว่า นวัตกรรมเชิงธุรกิจคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตและสังคมที่ดียิ่งขึ้น โครงการนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการ คิดนอกกรอบ และนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิดค้น นวัตกรรมเชิงธุรกิจเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น งาน Innovbiz 2019 เป็นการเปิดโอกาสให้ผลงานของนักศึกษาได้รับ การต่อยอดทางธุรกิจและเกิดเป็นรูปธรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาหลักสูตร ควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษา นักลงทุน นักธุรกิจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 150-200 คน โดยรางวัล Best Innovation ได้แก่ ทีม Handican ผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี-โท ทางการศึกษาและบริหารธุรกิจ ซึ่งมีแนวคิดสร้าง Platform

ที่รวบรวม และจับคู่ผู้ให้การให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะจ้างงาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่ง Platform ได้ทดลองใช้งานแล้วใช้งานได้จริง และได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม Traindee นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล ผ่านการช่วยเหลือและวางแผนอย่างมีคุณภาพ จากทีมนักศึกษาที่มีความรู้และความสามารถด้าน Digital Transformation

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม My Gain นวัตกรรมเพื่อบรรเทาอาการปวด



ไมเกรนโดยไม่ใช้ยา ภายใน 15 นาที โดยควบคุมอุปกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟน

และ รางวัล Popular Vote ทีม Nightingale : นวัตกรรมการตรวจจับการนอน เพื่อช่วยให้คุณตื่นนอนได้อย่างสดชื่นในทุกๆ เช้า ผ่านสมาร์ทโฟน



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/กีฬา

วันที่: อังคาร 29 มกราคม 2562

ปีที่: 42 ฉบับที่: 14933

Col.Inch: 56.30 Ad Value: 87,265

หัวข้อข่าว: โหมโรงก่อนเปิดฉาก บอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

หน้า: 24(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 261,795

ศิลปิน: สีสี่

โหมโรงก่อนเปิดฉาก บอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์เศษ การแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษที่มีประวัติเก่าแก่ของไทยก็จะได้ฤกษ์กลับมาพาดแข้งกันอีกครั้ง

กับศึกฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศ ซึ่งในปีนี้ธรรมศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพ ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีรายการนี้ริเริ่มโดยกลุ่มนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง โดยยึดต้นแบบจากการแข่งขันเรือพายประเพณีของมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด และ เคมบริดจ์ สถาบันเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ รวมถึงเบสบอลประเพณีของมหาวิทยาลัย เคโอ และ วาเซดะ ของญี่ปุ่น



ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2477 และจัดการแข่งขันเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี อาจเว้นช่วงบ้างในช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ อาทิ เหตุการณ์อุทกภัย พ.ศ.2485 หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ.2487-2491 หรือความวุ่นวายทางการเมืองต่างๆ

จากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านพ้นมาแล้วกว่า 84 ปี ศึกฟุตบอลประเพณีทำการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 73 ครั้ง ซึ่งผลงานในสนาม ธรรมศาสตร์เหนือกว่า กับสถิติชนะ 24 ครั้ง ส่วนจุฬาฯชนะ 16 ครั้ง และที่เหลือเสมอกันถึง 32 ครั้ง

หากวัดผลงานเฉพาะช่วง 10 ครั้งหลังสุด ถือว่ามีสถิติสูสีกันมากๆ ต่างฝ่ายต่างชนะฝั่งละ 3 ครั้ง และเสมอกัน 4 ครั้ง

โดยหนล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 เมื่อปีที่แล้ว เสมอกันไปแบบสนุกตื่นเต้น 1-1 หลังจาก มข.ขึ้นนำ



เร็วตั้งแต่ นาทีที่ 8 แต่ ณัฐพงษ์ สายรียา มาตีเสมอช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+3 ให้จุฬาฯได้อย่างฉิวเฉียด

มาปีนี้ต่างฝ่ายต่างก็แสดงความพร้อมกันไปแล้ว ซึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็น “บอลประเพณี” ที่เน้นเรื่องความปรองดองสามัคคี แต่ด้วยศักดิ์ศรีจึงทำให้ยอมกันไม่ได้ และมีการประกาศโพรายชื่อผู้เล่นทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่เรียกได้ว่าผีเข้าระดับพระกาฬมาเสริมทัพ

ฝั่ง “ลูกพระเกี้ยว” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโหมมาแล้วมีชื่อ 5 นักเตะชุดใหญ่ของทีม “ช้างศึก” ชุดไม่แข่ง เอเชียนคัพ 2019 ร่วมด้วย

ได้แก่ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน, พรชญา เหมวิบูลย์, เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, กรภข วิริยะอุดมศิริ และ ศุภชัย ใจเด็ด คู่มัทพ โดย “โค้ชชู” จักรราช โทณหงษา และยังได้ “มาตามแม่ง” นवलพรรณ ลำซำ กับ สุทธิพันธ์ วรณวินเวร์ ร่วมเป็นผู้จัดการทีมเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

ส่วนฝั่ง “ลูกแม่โดม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันชื่อนักเตะดัง อาทิ สารัช อยู่เย็น, อติศร พรหมรักษ์, อติศักดิ์ ไกรสร, ศุภนันท์ บุรีรัตน์ และ ชนานันท์ บ่อมบุปผา โดยได้ “โค้ชโชค” โชคทวี พรหมรัตน์ คุมทีม

นอกจากนั้นยังแฉว่าทาง มธ.แอบลุ่นว่า “เมสซีเจ” หนานธิป สรงกระสินธ์ ปีกตัวจัดจากสโมสรคอนซาโดเล่ ซัปโปโร ตีรี 1 ใน 11 ทีมยอดเยี่ยมเจลีก จะได้รับอนุญาตลงช่วยทีมในฐานะศิษย์เก่าด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้แฟนบอลหลายคนแสดงความเป็นห่วง เนื่องจากลีกอาชีพใกล้เปิดฤดูกาล หากได้รับบาดเจ็บจากบอลประเพณีอาจส่ง

ผลกระทบต่อตรงกันต้นสังกัดและเจ้าตัว โดยมีตัวอย่างจาก “กอล์ฟ” อติศักดิ์ ไกรสร กองหน้าทีม “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งลงช่วยทีมลูกแม่โดมเมื่อปีที่แล้ว ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาดจนต้องพักนานถึงครึ่งปี จึงเป็นประเด็นที่ทั้ง 2 ฝั่งต้องพิจารณาประกอบให้มาก

ในงานแถลงข่าวความพร้อมเมื่อวันที่ 27 มกราคมนั้น ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทั้ง 2 สถาบันต่างรู้จักมักคุ้น ทำงานร่วมกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้ว ได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันมาตลอด สำหรับฟุตบอลประเพณีก็ได้รับความสนใจในวงกว้าง ซึ่งครั้งนี้ได้ยากกับทุกคนให้เน้นเรื่องสปิริตของเกมกีฬา แต่ขณะเดียวกันผลการแข่งขันก็สำคัญ ทีมจุฬาฯปีนี้มีความพร้อมมากจึงมุ่งมั่นจะคว้าแชมป์มาครองให้ได้

ขณะที่จักราช โทณหงษา โค้ชทีมรั้วจามจุรี กล่าวว่า ปีนี้จุฬาฯมีความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นมาก แม้ว่าจะมีเวลารวมตัวกันน้อย แต่ทุกคนมีประสบการณ์ และต่างก็ได้เล่นในระดับสโมสรมา เชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าหมายในการคว้าแชมป์

ส่วนโค้ชโชคทวี พรหมรัตน์ ของรั้วเหลืองแดง กล่าวว่า นับเป็นชาติที่ได้นักเตะตัวหลักๆ หลายคนมาร่วมทีม และเริ่มเตรียมทีมไปบ้างแล้ว ยอมรับว่าไม่ง่ายเนื่องจากทางจุฬาฯมีนักเตะพิเศษที่ตีหลายคน

สำหรับฟุตบอลประเพณีนั้น นอกจากการแข่งขันกันในเกมแล้ว ยังมีไฮไลต์อื่นๆ ที่สื่อและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของทั้ง 2 ฝั่ง หรือขบวนล้อการเมือง และการแปรอักษรบนอัฒจันทร์ ซึ่งมักจะมีการเต้นเด็ดให้หยิบมาเอ่ยถึงได้ทุกปี

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่สนามศุภชลาศัย เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 200-300 บาท และถ่ายทอดสดทางช่อง NBT 2HD, MCOT FAMILY 14 และ TNN24 ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น.

ผู้สนใจไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง...



สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 29 มกราคม 2562

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12384

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 28.69 Ad Value: 35,862.50 PRValue (x3): 107,587.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แม่โดมขอ'เจ' ทำเรื่องถึงซบไปโรไฟเขียวศึกประเพณี

แม่โดมขอ'เจ'

ทำเรื่องถึงซบไปโรไฟเขียวศึกประเพณี 'แป้ง' ลั่นจุฬาฯลุยเต็มที่เพื่อสปิริต **น.10**

แม่โดม (ต่อจากหน้า 1)

“โค้ชโชค” โชคทวี พรหมรัตน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม “ลูกแม่โดม” ม.ธรรมศาสตร์ เผยทำหนังสือขอตัว “เมสซีเจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทย กับคอนซาโดเล่ ซบไปโร ไปแล้ว รอแค่สโมสรจะปล่อยตัวหรือไม่ เพื่อมาสู้ศึกฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ด้าน “มาตามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำชวา ผู้จัดการทีมร่วม “ลูกพระเกี้ยว” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย แข่งจุฬาฯ หวังคว้าชัยในบอลประเพณี ครั้งที่ 73 เปรยท้วงแข่งเจ็บกระตบสโมสริกเพราะใกล้จะเปิดฤดูกาล 2019 ขอซบสปิริตทีมสู่เพื่อความสามัคคี หวังกองเชียร์ 2 สถาบันร่วมให้กำลังใจเต็มสนาม

หลังจากที่ได้มีการจัดแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ภายใต้แนวคิด “The Way For Tomorrow อนาคตโครนิยาม” ที่ปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-18.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 24 และทรูโอที แอปพลิเคชัน ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น.

ล่าสุดด้าน “โค้ชโชค” โชคทวี พรหมรัตน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกแม่โดม ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ได้

เริ่มเตรียมทีมไปบ้างแล้ว มีนักเตะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายคน ถือว่าเป็นชาติที่หลายคนมาได้ นอกจากนี้ยังมี ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยของคอนซาโดเล่ ซบไปโร ที่ทางเราได้ทำหนังสือขอตัวไปทางสโมสรแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าสโมสรจะปล่อยตัวหรือไม่ เป็นบอลนัดเดียวที่ทุกคนมีความพร้อมสูง อย่างไรก็ตามถือว่าไม่ง่ายเพราะจุฬาฯ มีนักเตะฝีเท้าดีร่วมทีมหลายคนเช่นเดียวกัน”

สำหรับนักเตะที่ยื่นขอเข้าร่วมแข่งขัน ม.ธรรมศาสตร์แล้ว ประกอบไปด้วยนักเตะชื่อดังอย่าง สารัช อยู่เย็น, อติศร พรหมรักษ์, อติศักดิ์ โกรษร, ศุภนันท์ บุรีรัตน์ จากเอสซีซี เมืองทอง ยูไนเต็ด และ ชานันท์ ป้อมบุนผา จากสุพรรณบุรี เอพีซี

“มาตามแป้ง” ยืนยันจุฬาฯมีสปิริต

ความเคลื่อนไหวของ “ลูกพระเกี้ยว” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลประเพณี “ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ” ครั้งที่ 73 ภายใต้แนวคิด “The Way For Tomorrow-อนาคตโครนิยาม” ที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 62 นี้ ล่าสุด “มาตามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำชวา ผู้จัดการทีมร่วม จุฬาฯ ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมของทีมว่า “ในฐานะผู้จัดการทีมเราก็หวังจะสร้างความสุขให้ชาวจุฬาฯ ให้ได้ในปีนี้ ซึ่งเราก็มีการเข้ามาเก็บตัวเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงสนามแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้หวังสร้างความรัก ความสามัคคีของทั้งสองสถาบัน อันเป็นสถาบันเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนานเคียงคู่สังคมไทย ดังนั้น ฟุตบอลประเพณีที่ผ่านมามากๆ ปี จึงเน้นหนักอย่างยิ่งถึงสปิริตและน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

“จากการทำทีมฟุตบอลมานาน ทำให้ทราบว่า นักเตะเจ็บเป็นเรื่องใหญ่และกระทบกับทุกสโมสร ดังนั้น แม้ว่าเราทั้งคู่จะจริงจังกันแค่ไหน ก็ยังขอเน้นเรื่องสปิริตนักกีฬา น้ำใจของพี่น้อง 2 สถาบันยิ่งใหญ่มาก ถึงจะจริงจังแต่ก็มีน้ำใจให้กัน เพื่อให้เกมวันนั้นสนุกที่สุด หวังว่าทุกคนจะเข้ามาเชียร์ มาเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลทั้งสองทีมนะค่ะ” มาตามแป้ง กล่าวปิดท้าย